



ที่ สคช05.ว320/2564

25 พฤษภาคม 2564

รับเลขที่ 125/64
วันที่ 21 มิ.ย. 2564
เวลา 11.26 น.

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อน และกำหนดวันการจัดหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 11

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ้างถึง หนังสือ สคช 05.ว161/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการหลักสูตร LAW 11

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 11 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษา นั้น

ทั้งนี้ สถาบันฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังลุกลาม และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมฯ จึงขอเรียนแจ้งเลื่อนการจัดงานอบรม และแจ้งกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรฯ ตามวันและเวลาดังนี้

จากเดิม ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ปรับเปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

สถาบันฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่าน และ/หรือ ผู้แทนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน โดยมีค่าลงทะเบียน 21,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก) ทั้งนี้สามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.knit.or.th ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

วิภา อภิลักษณ์

ผอ.ปอช

1. ทภม

2. นิตยสารของคณบดี

ท.วิภา อภิลักษณ์

วิภา อภิลักษณ์

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันคลังสมองของชาติ

1. ทภม

2. วิภา อภิลักษณ์



รองศาสตราจารย์ ดร.Wirinart Sittaporn
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(No.392)

โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ และ 108 คุณจริญญา

อีเมล carjhan1411@gmail.com

(ร่าง) กำหนดการ

หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 11
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

วันที่	เวลา (น.)	หัวข้อหลักสูตร
4 ส.ค.64 (พร)	8.30-11.30	มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ <ul style="list-style-type: none">- แนวคิดในการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ- พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำกับ- ลักษณะเฉพาะและความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น- ระบบบริหารจัดการพิเศษและสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรในภาคมหาชน
	13.00-16.00	ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ <ul style="list-style-type: none">- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการบริหารงานมหาวิทยาลัย- กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย- กฎหมายความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย- กฎหมายว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกับมหาวิทยาลัย- แนวคิดว่าด้วยองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจกับมหาวิทยาลัย
5 ส.ค.64 (พฤหัสบดี)	8.30-11.30	ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน ของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล <ul style="list-style-type: none">- ระบบการจัดทำและพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยไทย- การบริหารจัดการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย- กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย- ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงบประมาณการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย <i>พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา</i>
	13.00-16.00	การตรวจสอบมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต <ul style="list-style-type: none">- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย- อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย- ระบบและขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) <i>ปัญหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขโมยและการทักท้วงของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา</i>
6 ส.ค.64 (ศุกร์)	8.30-16.00	ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหาทางกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล <ul style="list-style-type: none">- ความแตกต่างระหว่างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย- ความแตกต่างระหว่างระบบทางบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับ- หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่กำหนดโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล- ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในระบบบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้งอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน <i>พร้อมการฝึกปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษา</i>

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00-10.15 น. และ 15.00-15.15 น.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

LAW

ลงทะเบียนออนไลน์โดย Scan QR code

